



ĐẠI SỨ QUÁN HỢP CHỨNG QUỐC HOA KỲ

Phòng Thông tin - Văn hóa

Tầng 3, Rose Garden Tower, 6 Ngọc Khánh, Hà Nội
Tel: 831-4580 * Fax: 831-4601 * Email: irchano@pd.state.gov

Chương trình Nghị sự Chính sách Đối ngoại Mỹ
Tạp chí Điện tử của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 11/2002

VAI TRÒ CỦA CÁC CƠ QUAN THAM MƯU TRONG CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA HOA KỲ

LỜI TỰA

"Trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, vai trò của các cơ quan tham mưu là một trong những yếu tố quan trọng nhất nhưng lại ít được đánh giá đúng nhất".

Richard Haass

Giám đốc Chính sách và Kế hoạch
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

"Trong lịch sử phát triển chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, có những thời điểm khi mà các cơ quan tham mưu đã có tác động quyết định trong việc định hình lại những suy nghĩ truyền thống và đề ra một tiến trình mới đối với một vấn đề chiến lược trọng yếu".

Ronald D. Asmus

Chuyên gia Cao cấp phụ trách xuyên Đại Tây Dương
Quỹ German Marshall của Hoa Kỳ và
Chuyên gia Phụ tá Cao cấp Ủy ban Quan hệ Đối ngoại

Tạp chí *Chương trình Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ* kỳ này đã phân tích vai trò độc đáo của các cơ quan nghiên cứu và phân tích chính sách công, hay "các cơ quan tham mưu", trong việc xây dựng chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Một quan chức hàng đầu của Bộ Ngoại Giao trình bày các lợi ích chính mà các cơ quan tham mưu đem lại cho các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ. Hai chuyên gia điếm lại lịch sử và tiến trình can dự của các cơ quan tham mưu trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và dẫn chiếu sự phát triển gần đây của các cơ quan như vậy trên thế giới. Chủ tịch hai cơ quan tham mưu và một phó chủ tịch

điều hành giải thích một cơ quan tham mưu hàng đầu của Hoa Kỳ hoạt động như thế nào, vai trò đặc biệt của một cơ quan tham mưu do Quốc hội Hoa Kỳ lập ra, và một trong những cơ quan tham mưu lớn nhất của quốc gia làm việc cùng quân đội Hoa Kỳ như thế nào. Cuối cùng, ba công trình nghiên cứu theo sự vụ cho thấy ảnh hưởng của các cơ quan tham mưu đối với hai vấn đề chính sách then chốt và minh họa về cách thức thành lập một cơ quan tham mưu, dùng Honduras làm ví dụ.

Toàn văn bằng tiếng Anh có trên Internet tại:

<http://usinfo.state.gov/journals/itps/1102/ijpe/ijpe1102.htm>